



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่

๒๕๐/๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ได้แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง แพร่กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม และผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยไม่แสดงอาการ และได้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อดังกล่าว ทำให้เกิดผลกระทบต่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน และได้มีข่าวว่ามีวัดหลายวัดในหลายพื้นที่ปฏิเสธในการรับฉาปนกิจศพของผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

กองปรกัปรัฐบาลได้ประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒๐ และฉบับที่ ๒๒ ขยายระยะเวลาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมทั้งได้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ในจังหวัดที่ได้ตรวจพบการแพร่ระบาดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันพระภิกษุสามเณร พุทธศาสนิกชนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตลอดจนให้การช่วยเหลือพุทธศาสนิกชน สำนักงานพระพุทธรักษาแห่งชาติเห็นควรกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด

สำนักงานพระพุทธรักษาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรกำหนดมาตรการโดยให้วัดทุกวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้วัดทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกประเภทที่เป็นการรวมกลุ่มบุคคลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวนรวมกันมากกว่า ๒๐ คน และพื้นที่ควบคุมสูงสุดห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ๕๐ คน ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค กรณีการปฏิบัติศาสนกิจประจำของพระภิกษุสงฆ์ เช่น ทำวัตรสวดมนต์ หรือศาสนพิธีในเรื่องที่จำเป็น เช่น การบำเพ็ญกุศลศพ ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ อย่างเคร่งครัด

๒. ให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับกำกับให้วัดในเขตปกครองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามประกาศของรัฐบาล หรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่นั้น ๆ กำหนดอย่างเคร่งครัด

๓. ให้ทุกวัดให้ความสงเคราะห์แก่พุทธศาสนิกชนในการรับฉาปนกิจศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้รับดำเนินการโดยทันที และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ อย่างเคร่งครัด

๔. กรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และไม่มีค่าใช้จ่ายในการฉาปนกิจศพ ให้วัดช่วยดำเนินการ แล้วให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ในต่างจังหวัดให้แจ้งความประสงค์เบิกค่าใช้จ่ายผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม



(นายณรงค์ ทรงอารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เลขาธิการมหาเถรสมาคม